

**THÀNH PHỐ**

**Triển khai hóa đơn điện tử**



Cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư mới.

Triển khai hóa đơn điện tử đang là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế, với ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Sau hơn 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử, thành phố Thái Bình đang nỗ lực thực hiện các giải pháp hiện áp dụng hóa đơn điện tử nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư cho biết: Trước khi bắt đầu triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử, Chi cục đã chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; cán bộ công chức được đào tạo, tập huấn chính sách, quy trình hóa đơn điện tử. Thực hiện rà soát, phân loại người nộp thuế là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo

quy định. Thông báo về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện hóa đơn, chứng từ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong suốt quá trình triển khai, các bộ phận nghiệp vụ luôn đồng hành hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh cho người

nộp thuế bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại bộ phận một cửa, đối thoại trực tuyến, qua công văn, phương tiện thông tin đại chúng, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn, đường dây nóng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 800 tổ chức, cá nhân đã áp dụng thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định mới, đạt gần 30% trên tổng số người nộp thuế, chưa đạt so với kỳ vọng. Quá trình triển khai hóa đơn điện tử đã nảy sinh một số vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ như điều kiện hạ tầng kỹ thuật và trình độ công nghệ thông tin của một số doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh còn hạn chế. Người nộp thuế kê khai sai thông tin về địa chỉ, người đại diện pháp luật, đăng ký sai loại hóa đơn, đơn vị sáp nhập không thay đổi chữ ký số. Các đơn vị đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC còn lúng túng khi

chuyển đổi hóa đơn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Bên cạnh đó, còn tình trạng người nộp thuế không thực hiện đúng trình tự đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và hủy hóa đơn đã phát hành theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh. Một số đơn vị tạm ngừng kinh doanh có thời hạn cũng khiến Chi cục Thuế gặp khó khăn trong việc liên hệ để hủy hóa đơn còn tồn và chuyển sang hóa đơn điện tử theo Thông tư 78.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Để hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch, UBND thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan của thành phố tăng cường tuyên truyền về những lợi ích, nội dung mới của hóa đơn điện tử. Chỉ đạo các đội chuyên môn nghiệp vụ, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ thường xuyên rà soát, đôn đốc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng thời gian quy định. Công bố đường dây nóng tại Chi cục Thuế. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng và hỗ trợ người nộp thuế trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp thực hiện chuyển đổi cho tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Phấn đấu đến 31/5/2022 hoàn thành 90% và đến 20/6/2022 hoàn thành 100% số tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đang hoạt động trên địa bàn.

**MINH NGUYỄN**

**THÁI THỤY**

**Ngăn chặn dịch bệnh đốm trắng trên tôm**

Những ngày gần đây, dịch bệnh đốm trắng trên tôm nuôi đã phát sinh, gây thiệt hại cho các hộ nuôi tôm ở một số xã ven biển của huyện Thái Thụy. Để kịp thời ngăn chặn, không chế không để dịch bệnh đốm trắng lây lan ra diện rộng, huyện Thái Thụy đã tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, các xã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.



Cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh và huyện Thái Thụy kiểm tra ao nuôi tôm mắc bệnh đốm trắng trên địa bàn xã Thụy Hải.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tại địa bàn 2 xã ven biển Thụy Hải và Thụy Xuân đã phát sinh dịch bệnh đốm trắng trên tôm nuôi. Trong đó, tại xã Thụy Hải có 10 hộ/13 ao nuôi với tổng diện tích hơn 2,5ha, số lượng tôm mắc bệnh là hơn 70 vạn con; xã Thụy Xuân có 7 hộ/11 ao nuôi với tổng diện tích hơn 2,5ha, số lượng tôm mắc bệnh là hơn 102 vạn con. Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn huyện phối hợp với xã Thụy Hải và Thụy Xuân triển khai thực hiện các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Ông Tạ Duy Bình, Chủ tịch UBND xã Thụy Hải cho biết: Xã đã tăng cường hướng dẫn các hộ có ao nuôi tôm bị bệnh phải thực hiện ngay việc thu gom, tiêu hủy tôm bị chết không được vứt xác tôm chết ra môi trường, không được xả nước của các ao nuôi tôm đã bị bệnh ra hệ thống kênh mương chung làm ảnh hưởng đến môi trường và các hộ nuôi tôm trong khu vực. Ngoài ra, xã đã tiếp nhận 2 tấn hóa chất Chlorine của tỉnh hỗ trợ, trong đó thực hiện phân bổ gần 1 tấn hóa chất cho các hộ có ao nuôi bị nhiễm bệnh để xử lý triệt để mầm bệnh trên tổng diện tích hơn 2,5ha. Số lượng hóa chất còn lại địa phương sử dụng để xử lý mầm bệnh tại các kênh mương trong khu nuôi trồng thủy sản. Đối với xã Thụy Xuân hiện đã tiếp nhận 1,8 tấn hóa chất Chlorine. Xã đã phân bổ 550kg hóa chất cho các hộ có ao nuôi tôm bị bệnh đốm trắng để xử lý mầm bệnh trên tổng diện tích 1,2ha, đồng thời sử dụng 1.250kg hóa chất xử lý mầm bệnh tại các kênh mương trong khu nuôi trồng thủy sản. Ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Qua

kiểm tra, hai xã Thụy Hải và Thụy Xuân đã tổ chức tốt việc phân bổ, hướng dẫn các hộ sử dụng lượng hóa chất để xử lý mầm bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt là hướng dẫn người dân thực hiện giữ nguyên mực nước trong ao đã xử lý bằng hóa chất sau từ 7 - 10 ngày mỗi được xả nước ra ngoài môi trường chung. Trong thời điểm này, khuyến cáo các hộ không nên lấy nước vào ao nuôi hoặc khi lấy nước bổ sung thì chỉ được phép lấy nước từ ao chứa lắng đã được xử lý hóa chất bảo đảm trước khi cấp vào ao nuôi.

Vụ xuân hè này, toàn

huyện Thái Thụy nuôi thả được hơn 1.050ha tôm nước lợ. Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh cho tôm nuôi, nhất là bệnh đốm trắng, UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, các địa phương tiếp tục tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các hộ nuôi tôm tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh ở tôm nuôi. Khi thấy hiện tượng tôm chết bất thường người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương và các đơn vị ngành nông nghiệp huyện để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

**TRẦN TUẤN**

**Về xã nông thôn mới nâng cao Quang Trung**

Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, cấp ủy, chính quyền xã Quang Trung (Kiến Xương) đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, Quang Trung là một trong số ít địa phương ở Kiến Xương được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Về Quang Trung hôm nay không khó để nhận thấy diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của

người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Theo Chủ tịch UBND xã Vũ Đức Nam, những năm qua Quang Trung đã tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, kênh mương, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế theo hướng đồng bộ; làm tốt công tác vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng và giao các đoàn thể xây dựng các tuyến đường tự quản. Mặc dù còn nhiều khó khăn song xã đã có bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, khơi

dậy nguồn lực sẵn có để thực hiện từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Địa phương xác định quy hoạch vùng sản xuất, tích tụ ruộng đất và dồn điền đổi thửa là khâu đột phá, chuyển đổi phương thức sản xuất nâng cao hiệu quả là yếu tố then chốt. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Quang Trung chọn những sản phẩm, ngành nghề là thế mạnh của địa phương để khuyến khích phát triển nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đã quy hoạch được 2 vùng sản xuất với 117ha, liên kết với

5 doanh nghiệp sản xuất ngô giống, dưa gang, lúa hàng hóa. Ngoài ra còn hình thành các mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, không còn diện tích ruộng bỏ hoang. Quang Trung đã tận dụng thế mạnh có nghề mộc truyền thống nên đã tạo mọi điều kiện cho các cơ sở mở rộng sản xuất, kinh doanh, coi đây là lĩnh vực đột phá trong phát triển kinh tế ở địa phương. Cùng với đó, địa phương tận dụng lợi thế có quốc lộ 37B qua địa bàn để phát triển thương mại, dịch vụ. Toàn xã hiện có 3 doanh nghiệp may, 2 tổ hợp sản xuất và hàng chục cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, may gia công tạo việc làm cho 650 lao động. Thu nhập bình quân đầu người ở Quang Trung đạt 52,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,87%. Ông Nguyễn Xuân Hán, Trưởng thôn Trà Đông cho biết: Toàn thôn có 612 hộ, trên 2.000 khẩu song số hộ giàu, hộ khá chiếm khoảng 70%. Người lính hoạt trong phát triển kinh tế, như sản xuất nông nghiệp, trong tổng số 80ha thì có 14 mẫu chuyên trồng màu, một năm quay vòng 4 vụ và 32 mẫu cấy 1 vụ lúa 2 vụ màu cho thu nhập cao. Ngoài ra, còn có hơn 30 hộ buôn bán kinh doanh dịch vụ và 100% số lao động trẻ đều có việc làm ổn định trong các doanh nghiệp, nhờ vậy đời sống của người



Xã Quang Trung có 3 doanh nghiệp may tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

dân không ngừng được nâng lên.

Điểm nhấn nữa ở Quang Trung là trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đã ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ sản xuất, lồng ghép với các chương trình, dự án về thủy lợi, cơ sở trường học, y tế, nước sạch, môi trường, nhà ở, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân. Điển hình như 3 trường học đều có khuôn viên riêng biệt, từng khu trong các nhà trường đều được bố trí hợp lý, sạch đẹp, bảo đảm tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt. Có giáo viên Bùi Thị Nhài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung cho biết: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, những năm qua nhà trường đã được nâng cấp, xây thêm một số hạng mục đáp ứng các yêu cầu tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Năm 2021, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với cơ sở vật chất khang trang, nhà trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh, bảo đảm nhu cầu dạy và học cũng như khu vui chơi của trẻ.

Hiệu quả của chương trình xây dựng NTM nâng cao đã mang lại cho người dân xã Quang Trung cuộc sống ấm no, hạnh phúc, diện mạo nông thôn được đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân, chắc chắn xã NTM nâng cao Quang Trung sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc hơn nữa trong thời gian tới.

**THU THỦY**

**Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho công nhân lao động**

\* Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thái Bình vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho gần 200 đoàn viên, công nhân lao động thuộc Công ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam (khu công nghiệp Đông Hưng).



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mũ bảo hiểm xe máy cho công nhân Công ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam.

Tham gia buổi tuyên truyền, các đoàn viên đã được nghe cán bộ Ban An toàn giao thông tỉnh phổ biến một số nội dung liên quan đến vấn đề ATGT như: tình hình tai nạn giao thông tại Việt Nam, tại địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, Luật Giao thông đường bộ, nhận biết các biển báo giao thông trên đường, không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông... Thông qua buổi tuyên truyền giúp công nhân lao động nâng cao nhận thức pháp luật về ATGT, đồng thời có thêm kiến thức, kinh nghiệm để xử lý các tình huống giao thông nguy hiểm, từ đó tránh xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng gần 200 mũ bảo hiểm xe máy cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam.

\* LĐLĐ huyện Hưng Hà phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường bộ cho gần 1.000 công nhân lao động tại Công ty TNHH May Hưng Hà (xã Điệp Nông) và Công ty Cổ phần Thời trang GenViet 2 (thị trấn Hưng Nhân).

Tại nghị hội, công nhân lao động của 2 công ty đã được tìm hiểu thực trạng tình hình ATGT hiện nay; những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; vấn nạn rượu, bia và điện thoại đối với ATGT...

Qua buổi tuyên truyền, công nhân lao động không chỉ nắm vững kiến thức mà còn là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động gia đình tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, lái xe an toàn, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông... nhằm giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng gần 1.000 mũ bảo hiểm cho công nhân lao động của 2 công ty.

**MAI TRANG - BẢO AN**